

ประกาศรวมกัน

สำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการคลัง

นี่คือข้อบังคับหลักของกฎระเบียบฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากสภาระยะสุคืนนี้และจะมีผลทันทีในทันที:

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การจำกัดจำนวนคนในสถานที่ทำงานเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา) (ประกาศ)

- อุตสาหกรรมการผลิตและบริการสามารถกลับไปทำงานในรูปแบบ 30% ของจำนวนพนักงานเดิมหรือถึง 10 คนทำงานเวลาเดียวกันในสถานที่ทำงาน ตามที่เยอะกว่า
- อย่างไรก็ตาม จำกัดนี้ไม่มีผลกับสถานที่ทำงานและธุรกิจที่ตามกฎระเบียบของ "เครื่องหมายสีม่วง" และสามารถจ้างคนงานจำนวนเยอะกว่า

นี่คือกฎสำคัญของ "เครื่องหมายสีม่วง" สำหรับนายจ้าง: ธุรกิจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โคโรนาในนามของเขา

รักษาอนามัย ห้ามชุมนุมในที่ทำงานและห้องครัว ทุกคนกินข้าวในห้องทำงานส่วนตัวเท่าที่ทำได้

รักษาการยืนห่างกันระยะสองเมตร ตรวจใช้ก่อนเข้าทำงาน ผังคนงานในกลุ่มการพาและการเคลื่อนเดียวกันเท่าที่ได้

ในห้องที่ใหญ่ไม่เกิน 20 ตร. ม – อยู่ได้คนงาน 2 คนหรือจำนวนใหญ่กว่าถ้ามีฉากกั้นการพ่น ในห้องที่ใหญ่เกิน 20 ตร. ม – อยู่ได้คนงาน 5 คนหรือจำนวนใหญ่กว่าถ้ามีฉากกั้น จัดการประชุมและอภิปรายได้ไม่เกิน 8 คนในห้อง

- ถ้าหนึ่งในคนงานติดโคโรนาในสถานที่ทำงาน

สถานที่ทำงานต้องปิดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจนอย่างล่าช้าที่สุดจะสิ้นสุดการสอบสวนทางระบาดวิทยาโดยกระทรวงสาธารณสุข

- เพิ่มไปด้านบนแนะนำให้คนที่ป่วยหลีกเลี่ยงทางกายภาพมาถึงที่ทำงาน

- การปฏิบัติกฎระเบียบ "เครื่องหมายสีม่วง" ของธุรกิจจะโดยการควบคุมตนเอง

เมื่อธุรกิจตามกฎระเบียบธุรกิจจะสามารถกลับไปทำงานปกติทันทีโดยไม่ต้องรับใบอนุญาต

การละเมิดกฎจะเป็นความผิดทางอาญาและจะต้องกลับไปข้อจำกัดก่อนหน้า

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การจำกัดจำนวนคนในสถานที่ทำงานเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าลง)
จะมีผลประเเมนถึงวันศุกร์วันที่ 30 เมษายน 2563

กฎระเบียบฉุกเฉิน (จำกัดการดำเนินงาน) (ประกาศ):

- การเปิดบางสาขาอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และบริการได้รับอนุญาตภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ("เครื่องหมายสีม่วง" สำหรับการค้า): ปฏิบัติตามสุขาภิบาลและการตรวจเช็คคนเข้า เว้นระยะ 2 เมตรระหว่างลูกค้าที่เคาน์เตอร์ ฉากกั้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ทำงานเป็นกะปกติ รักษาอนามัยและฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง จำกัดจำนวนคนที่เข้าร้านอย่างที่จะไม่เกิน 2 คนในร้านเวลาเดียวกันหรือ 2 คนต่อทุกเคาน์เตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ในร้านใหญ่กว่า 100 ตร. ม สามารถอยู่ได้ 4 คนต่อทุกเคาน์เตอร์ที่กำลังทำงานอยู่

นี่คือสาขาที่ได้รับอนุญาตที่จะเปิดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ("เครื่องหมายสีม่วง" สำหรับการค้า):

- อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์สื่อสาร สิ่งทอ เครื่องมือโลหะ สีและแก้ว พรมปูพื้น ปูผนังและพื้น เพอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์แก๊สในครัวเรือน ของใช้ในบ้านและผลิตภัณฑ์บ้านต่าง ๆ (ยกเว้นของเล่นและเกม) วัสดุทางวัฒนธรรมและการพักผ่อน หนังสือ หนังสือพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาและจักรยาน เครื่องดนตรี เพลงและภาพยนตร์ในสื่อ อุปกรณ์การแพทย์ ชักกรีด ช่างเย็บและช่างทำรองเท้า
- กำหนดว่าการดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อกฎระเบียบถือว่าเป็นความผิดทางอาญาและความผิดด้านการบริหารที่สามารถปรับปรับ
- การจัดส่งของสามารถทำจากทุกร้านค้า และการรับของที่ร้านเองจากทุกร้านที่เปิดตามกฎระเบียบ
- อนุญาตกิจกรรมกีฬาโดดเดี่ยว ด้วยกับคนถาวรอย่างเดี่ยว หรือคนที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน และระยะห่างจากที่อาศัยไม่เกิน 500 เมตร ห้ามไปชายหาด สวนสาธารณะ สวนเด็กเล่น และอุปกรณ์กีฬาในเมือง ห้ามไปบ้านคนอื่น (นอกจากสามครอบครัวที่ติดต่อกันประจำเพื่อดูแลเด็ก)

- อนุญาตออกไปพิธีเข้าสุหนัตหรืองานแต่งงานในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมพิธีไม่เกิน 10 คน ด้วยการรักษาระยะห่างกัน 2 เมตร นอกจากนี้อนุญาตไป "มิคว" ผู้ชายหากไม่มีเกิน 3 คนในสถานที่ในเวลาเดียวกัน

- อนุญาตการสวดอัลลอฮอน ณ. อย่างที่ผู้เข้าร่วมสูงสุด 19 คนระยะห่างจากที่อาศัยหรือที่ทำงานไม่เกิน 500 เมตร ในพื้นที่โล่งและด้วยรักษาการยืนห่างกันระยะ 2 เมตรขึ้นไป

- อนุญาตดำเนินสวนสัตว์ การเดินทางล่าสัตว์

หรืออุทยานแห่งชาติเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่โล่งสำหรับคนที่พิจารณาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ

- แพทย์ห้ามเปิดคลินิกหรือห้องผ่าตัดเพื่อศัลยกรรมหรือการรักษาความสวยงาม

เว้นแต่จะต้องได้รับการรักษาเพื่อสุขภาพที่จำเป็น

-

เมื่อคืนอธิบดีกระทรวงสาธารณสุขลงนามในคำสั่งสาธารณสุขประชาชนที่อนุญาตเปิดการศึกษาของเด็กพิเศษด้วยข้อจำกัดว่าห้ามเกินเด็ก 3 คนในกลุ่มหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการแยก 15 นาทีระหว่างกลุ่มและกลุ่มและการรักษาอนามัย

- ต่อจากนั้นสามารถร่วมกัน 3 ครอบครัวกับนักบำบัดปกติเพื่อดูแลเด็กด้วยในขณะที่ยึดมั่นในกฎผูกพัน

กฎระเบียบฉุกเฉิน (จำกัดการดำเนินงาน) มีผลถึงวันอาทิตย์วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

กฎระเบียบฉุกเฉิน (การบังคับใช้คำสั่งสาธารณสุขประชาชน) (โรคโคโรน่าพันธุ์ใหม่)

(การกักกันที่บ้านและคำสั่งต่าง ๆ) (บทบัญญัติชั่วคราว))(ประกาศ):

การที่ไม่สวมหน้ากากและการที่ไม่ถือมันติดตัวอาจมีค่าปรับ 200 บาท

ในครั้งที่สองที่กระทำความผิดและหลังจากถูกแจ้งเตือนเมื่อกระทำผิดครั้งแรก

กฎระเบียบฉุกเฉิน (ขยายข้อตกลงการลาพักก่อนกับภาครัฐทั่วไปเนื่องจากไวรัสโคโรนาใหม่)(ประกาศ):

ณ จุดนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายน ภาครัฐจะใช้รูปแบบการทำงานของก่อนวันปีศาจต่อไป:

พนักงานที่นิยามว่าเป็นพนักงานสำคัญจะทำงานต่อไปในรูปแบบการทำงานเท่าที่เคยทำมา

บางคนทำงานจากระยะไกลและบางคนทำงานในสถานที่ทำงาน

พนักงานที่ไม่ได้นิยามว่าเป็นพนักงานสำคัญจะหยุดต่อไป

ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของตัวเองและอีกครึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้าง

ในขณะที่เดียวกันจะจัดตั้งที่ร่วมที่จะรวมถึงผู้กำกับการจ่ายในคลัง

เหรียญผู้รับผิดชอบกระทรวงการคลังและผู้อำนวยความสะดวกสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่จะตรวจสอบวิธีการบรรเทาทุกข์และการนำไปปฏิบัติในภาครัฐเพื่อให้สามารถกลับไปทำงานปกติได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ตั้งไว้ ในขณะที่รักษาสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การเตรียมภาครัฐที่จะทำงานในรูปแบบฉุกเฉินงานฉุกเฉินในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนา – ประกาศ:

เนื่องจากความต่อเนื่องของเวลาที่ใช้ข้อจำกัดด้านนี้กับภาครัฐ และเพื่อที่จะใช้ได้อย่างสะดวกในช่วงเวลานาน

ได้รับอนุญาตที่จะเปลี่ยนพนักงานจากรายชื่อพนักงานที่สำคัญกับพนักงานที่ไม่รวมอยู่ในรายชื่อพนักงานที่สำคัญ

ครั้งเดียว อย่างที่ไม่เกิน 25% จากปริมาณพนักงานในรายชื่อพนักงานที่สำคัญและทุกเรื่องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในประกาศ

นอกจากนี้ตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นเวลาประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อค้นหาหลักเกณฑ์กฎหมายที่จะปกป้องแรงงานจากการเลิกจ้างเนื่องจากการขาดงานในช่วงนี้ที่ยังไม่มีการศึกษาสำหรับเด็ก

รองอธิการสูงสุดกับผู้อำนวยการกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้นำมาซึ่งข้อตกลงทางกฎหมายสำหรับรัฐบาลในเรื่องทันที

การรับมือกับไวรัสโคโรน่ายังดำเนินต่อไป

เพราะฉะนั้นควมคู่ไปกับการบรรเทาต้องรักษาการใส่หน้ากากต่อไปเวลาออกจากบ้านสำหรับคนอายุ 6 ปีขึ้นไป

รักษายืนห่างกันระยะ 2 เมตรระหว่างคน การล้างมือบ่อย ๆ และการที่ออกจากบ้านไม่เกินระยะ 100 เมตร

ยกเว้นที่จะปฏิบัติตามการกระทำที่ได้รับอนุญาต

การปฏิบัติตามแนวทางและความร่วมมือของประชาชนจะช่วยให้พวกเราควบคุมไวรัสโคโรนาที่อัสราเอลต่อไป

และดังนั้นส่งเสริมการบรรเทาต่อไปในอนาคตอันใกล้ที่สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณผู้ติดเชื้อ